

ชาวประมงสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสุโขทัย ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสุโขทัย-ลพบุรี ฝักระวังน้ำท่วมฉับพลัน ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศแจ้งเตือนฝักระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย

ช่วงวันที่ 1-2 เม.ย. ฝนตกเพิ่มขึ้น/ตกหนักบางพื้นที่

ช่วงวันที่ 2-4 เม.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

จึงขอให้ประชาชนฝักระวังและเตรียมความพร้อมหากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก



ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕
เรื่อง ฝักระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง และประเทศมาเลเซีย

ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนใต้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง และประเทศมาเลเซีย ในช่วงวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

- ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้
๑. ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า ๔๐ มิลลิเมตร ในช่วงเวลา ๒๔ ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมซึ่งอยู่เป็นประจำ
 ๒. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมพิจารณาความเหมาะสมในการระบายน้ำในลำน้ำ/แม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้น - ลงของระดับน้ำทะเล
 ๓. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที
 ๔. ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

(นายชยันต์ เมืองสง)

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ



โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๔ ๕๘๐๐

โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๕๑๔๐

E-mail: nwcc.onwr@gmail.com